

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๗๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) มีหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้จังหวัดติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๒ (๘๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน โดยจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และแจ้งให้ประชาชนระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

ผู้ประสานงาน นารีชนิ ไชยมงคล ๐๙๑๑ - ๒๖๓ ๘๘๘๗

๒๗ มี.ค. ๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขที่เขียนรับ 2240 วันที่ 12.7 มี.ค. 2566
บ. กง.บด. กง.สส. กง.ภษ. กง.ภจ. กง.บป.



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๑/ว๑๑๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ผู้อำนวยการจังหวัดนครพนม
ถึง รองผู้อำนวยการจังหวัดนครพนม (นายก อบจ.นครพนม) / สาธารณสุขจังหวัดนครพนม /
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม / ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครพนม /
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม / นายอำเภอ ทุกอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอป.ก.) มีหนังสือในราชการ
กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๔๑ ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้จังหวัดติดตามสถานะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้มีประกาศฉบับที่ ๒ (๘๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูง
กำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ
ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบ
ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน โดยจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จึงให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และแจ้งให้ประชาชนระวังอันตราย
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน
และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายชวินทร์ วงศ์สถิตจिरกาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

